



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว257

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/  
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่  
26 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการ  
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  
(อาคารสวนหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และขอให้เร่งดำเนินการจัดทำพัฒนา เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นวาระสืบเนื่องจาก  
การประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมอบหมายให้งานนิติการตรวจสอบการใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์  
ภาพของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์ และนำเข้าในการประชุม  
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ...**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้งานนิติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเข้าในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน  
ต่างประเทศ พ.ศ.2558**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โครงการความร่วมมือ  
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ.2558 โดยให้  
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ส่วนรายละเอียดขอให้เทียบเคียง  
กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่น และในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้จัดทำเป็นประกาศ  
ของมหาวิทยาลัย และนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาเป็นวาระ  
สืบเนื่องอีกครั้งหนึ่ง และนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ  
มหาวิทยาลัยต่อไป

/...จึงเรียนมาเพื่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสุนทรี โพธิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

29/ พฤษภาคม /2558